

Số: /BC-BATGT

Vĩnh Yên, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự An toàn giao thông Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Thực hiện Công văn số 80/BATGT ngày 11/3/2024 của Ban An toàn giao thông huyện Bình Gia về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024.

UBND xã Vĩnh Yên báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông và công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ Quý I trên địa bàn xã như sau:

I. Kết quả thực hiện quý I

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Trong Quý I Ban an toàn giao thông xã đã tăng cường tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự An toàn giao thông đường bộ.

Tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền một số quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để các vật liệu vi phạm hành lang an toàn giao thông.

2. Công tác tổ chức thực hiện

Ban ATGT xã tiến hành lập biên bản đề nghị tháo gỡ đối với 03 trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Duy trì công tác tuần tra, giải tỏa và cưỡng chế đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn.

II. Phương hướng nhiệm vụ quý III

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để nhân dân hai bên các tuyến đường nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vận động các cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình, để vật liệu xây dựng vi phạm ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ (trọng điểm là các thôn có tuyến đường huyện 61 đi qua và đường 135 vào các thôn), phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. UBND xã Vĩnh Yên báo cáo Ban ATGT huyện để xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, BATGT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đương Văn Hắt**